



## ประกาศคณะวิทยาศาสตร์

เรื่อง ขยายระยะเวลาการปิดทำการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั่วคราว

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19

อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลาปิดทำการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ ๑๔ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กำลังขยายวงกว้างออกไปในหลายพื้นที่ โดยจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว ซึ่งรวมถึงสถานศึกษาทุกระดับ และสถาบันกวดวิชา ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 และคำนึงถึงความปลอดภัยในสุขอนามัยของนิสิตและบุคลากร ตลอดจนผู้มารับบริการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และให้การปฏิบัติภารกิจภายในหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้

### ๑. แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเลขานุการคณะ สลับวันมาปฏิบัติงาน โดยแต่ละหน่วยงานต้องมีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของจำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมดภายในหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่แต่ละท่านปฏิบัติงานที่บ้าน ติดต่อกันได้ไม่เกิน ๒ วัน โดยให้หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะและหัวหน้างานเป็นผู้ควบคุมดูแล และประสานต่อไปสำหรับภาควิชาให้เป็นไปตามดุลยพินิจของหัวหน้าภาควิชา

### ๒. ระยะเวลาการปิดทำการของคณะวิทยาศาสตร์

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ ปิดทำการทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี และเปิดทำการทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. (เป็นการชั่วคราว) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ สำหรับภาควิชาให้เป็นไปตามดุลยพินิจของหัวหน้าภาควิชา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีประกาศเพิ่มเติมประการใด จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ สุงสะเสน)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์